

Số: 433 /CSPL -CDCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2013

V/v Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện
NQLT số 02 giữa TLD và Bộ NN&PTNN

Kính gửi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-BCH ngày 26/7/2013 của Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 02 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02. Sau 3 năm triển khai và thực hiện, Công đoàn Công Thương Việt Nam xin được báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

Công đoàn Công Thương Việt Nam chỉ đạo trực tiếp 16 Công đoàn cấp trên cơ sở (trong đó có 432 Công đoàn cơ sở) và 149 Công đoàn cơ sở trực thuộc; với 176.136 đoàn viên /195.087 công nhân viên chức lao động; Phối hợp chỉ đạo 34 Công đoàn cơ sở Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động địa phương và Phối hợp chỉ đạo trên 40 Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Công đoàn Công Thương Việt Nam là đầu mối để thực hiện quy chế phối hợp với 4 Công đoàn các tập đoàn (Điện lực, Than Khoáng Sản, Dầu Khí, Dệt May) để triển khai các hoạt động liên quan đến phong trào CNVCLĐ trong ngành Công Thương.

Bộ Công Thương hàng năm đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam triển khai các hoạt động khuyến công, đào tạo nghề ngắn hạn với nhu cầu phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn, đặc biệt là ở những vùng kinh tế khó khăn, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành dự án cấp điện cho 5.000 hộ đồng bào Khơ me tỉnh Bạc Liêu; Tập đoàn dệt may Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhà máy May Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh; hỗ trợ công tác gieo trồng, thu mua cây nguyên liệu như giấy, thuốc lá ... đã góp phần chuyển biến tích cực đời sống của nông dân, sản xuất của nông nghiệp và cơ sở hạ tầng nông thôn.

1. Thuận lợi.

Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nên việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-NN&PTNT ngày 24/12/2009 về đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2012 đã thực hiện có nề nếp, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã hướng dẫn các Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc và phối hợp triển khai tốt nghị quyết liên tịch số

02, đặc biệt chú trọng những đơn vị sản xuất nguyên liệu cấp sản phẩm cho sản xuất vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã thường xuyên quan tâm đến chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền giáo dục về tiếp tục đổi mới các công tác thi đua khen thưởng, trong đó có phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn, phát hiện bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới hoạt động có hiệu quả các đơn vị trong ngành. Công tác tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin của Bộ đã góp phần tích cực tạo ra sự chuyển biến mới có hiệu quả về phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

2. Khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi, các đơn vị trong ngành Công Thương phải đối mặt với những khó khăn thách thức, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đã ảnh hưởng đến kết quả phong trào thi đua chung của ngành.

Một số đơn vị cơ sở trực thuộc do thu hẹp sản xuất, công ty di dời chỗ làm việc xa địa bàn Hà Nội, vì vậy ảnh hưởng đến việc triển khai nghị quyết liên tịch số 02 và các phong trào thi đua.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

*** Công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện.**

Ngày từ đầu năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT-CĐCTVN về việc phát động phong trào thi đua nhằm kêu gọi CNVCLĐ trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành và các Chỉ thị số 06/CT-BCT-CĐCT ngày 28 tháng 5 năm 2011 về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 tháng 6 năm 1948); Chỉ thị số 05/CT-BCT - CĐCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 về việc tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 61 năm ngày truyền thống của Ngành Công Thương (14/11/1951 - 14/11/2012);

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 11/CT- BCT- CĐCT ngày 20/7/2011 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chỉ thị số 15-CTLT-BCT- CĐCT ngày 31/10/2011 về phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

** Phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn của các đơn vị trong ngành đã tập trung vào các nội dung:*

- Thi đua nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ để huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ;

- Thi đua phát huy tính năng động sáng tạo, tích cực nghiên cứu chuyển giao ứng dụng kịp thời, đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

- Đẩy mạnh CNH nông nghiệp, HĐH nông thôn. Tăng cường xây dựng quan hệ bền chặt, tin cậy, thực hiện tốt liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

- Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện tốt xã hội hóa công tác đào tạo; Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, các Tập đoàn, Tổng Công ty trong ngành đã tích cực tham gia giúp các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Giấy Việt Nam, Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội ...

Nhiều đơn vị trong ngành đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02 đó là:

- Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đã xây dựng hệ thống lưới điện để điện khí hóa nông thôn, đưa điện từ lưới quốc gia đến các thôn, bản đặc biệt là vùng sâu, vùng xa như các đường dây 110kv, 35kv đưa điện về các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, vùng Hải đảo; xây dựng các công trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp như các Nhà máy thực phẩm, thức ăn gia súc; Sản xuất các sản phẩm phục vụ sự nghiệp phát triển nông thôn như xi măng, trụ điện p hát triển điện lưới nông thôn; Xây dựng các công trình dân dụng như trường hợp phổ thông, bệnh viện cho các địa phương; Sử dụng lao động nông nhân ngắn hạn, thời vụ trong xây dựng các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng tạo việc làm cho lao động ở các khu công nghiệp và nông thôn.

- Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam: việc triển khai nghị quyết liên tịch số 02 đã góp phần vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn và đạt nhiều thành tựu quan trọng, có tác động trực tiếp, tích cực đến sự đổi mới và phát triển nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chính sách định canh, định cư của đồng bào dân tộc tại các tỉnh miền núi, góp phần xóa bỏ tệ nạn buôn lậu, cờ bạc, ổn định an ninh quốc phòng tại các vùng biên giới (Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang), cùng với địa phương từng bước xây dựng, nâng kết cấu cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống thủy lợi).

Với đặc điểm cây thuốc lá là cây trồng ngắn ngày, nên hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao đời sống cho người lao động. Một ha thuốc lá có thể giải quyết việc làm cho 500 CNLĐ và mang lại lợi nhuận bình quân khoảng 30 triệu đồng/ha. Tổng Công ty bao tiêu, thu mau tại chỗ và thanh toán bằng tiền mặt. Chính vì vậy, đối với vùng sâu, vùng xa cây thuốc lá được đánh giá là cây xóa đói giảm nghèo đối với những hộ nghèo và là cây để giảm giàu đối với những hộ nông dân có mức sống trung bình trở lên.

Từ 2008 - 2009 và đến nay, đã tổ chức mô hình thí điểm đào tạo nghề cho nông dân trồng cây thuốc lá, đã tổ chức 96 lớp, với số lượng học viên được đào tạo nghề là 2.880 người, đối tượng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn). Số kinh phí được thực hiện gần 7 tỷ đồng. Đến nay Tổng Công ty đã và đang triển khai hỗ trợ các huyện Bắc Ái, Ninh Thuận, và huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng với số tiền 35,5 tỷ đồng.

- Công đoàn Công Nghiệp hóa chất Việt Nam: Hàng năm cung cấp 95% nhu cầu phân lân chế biến, 60% phân hỗn hợp NPK, 10% phân đạm, thuốc trừ sâu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, làm đầu vào cho một số ngành công nghiệp, phục vụ

cho tiêu dùng xã hội. Để đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ nông nghiệp, Tập đoàn Hóa chất đã triển khai dự án mở rộng Nhà máy đạm Hà Bắc thuộc Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, dự án Nhà máy DAP số 2 Lào Cai; đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị và triển khai Dự án Muối mỏ Ka li tại Lào; Dự án Nhà máy DAP Đình Vũ Lê 660.000 tấn/năm. Đã đưa vào vận hành 02 dự án lớn là Nhà máy DAP Vinachem, Nhà máy Đạm Ninh Bình.

- Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã cung ứng xăng dầu phủ kín vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân của nhân dân; đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông. Công đoàn cùng với Tổng Công ty đã ký giúp Huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang xóa nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008 của Chính phủ với số tiền hỗ trợ là 50 tỷ đồng và thống nhất với UBND huyện Đồng Văn tập trung vào Y tế, giáo dục, làm nhà cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất ... Ngoài ra các đơn vị trực thuộc Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Kiên Giang xây 5 cầu bê tông thay thế Cầu Khi, hỗ trợ xây 7 trường mẫu giáo mầm non và Tiểu học, làm lại một số đờng nông thôn với số tiền 3 tỷ đồng đó là Cty Xăng dầu khu vực II; trao tặng 10 bộ máy tính cho huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang với số tiền 68 triệu - Cty Xăng dầu An giang; hỗ trợ làm 100 ngôi nhà cho người nghèo tại tỉnh Gia Lai với số tiền 3,5 tỷ đồng , xây dựng phòng học mẫu giáo tại lán Đăk Trang, xã Kon Thup huyện Mang Yang với số tiền 350 triệu đồng.

Ngoài ra còn nhiều các đơn vị trong ngành Công Thương đã và đang triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” như Công đoàn TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Công đoàn TCty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Điện Việt Nam có chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân mua máy móc phục vụ nông nghiệp, đưa máy cày, máy bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp về các vùng nông thôn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Miền núi Phía Bắc cho bà con nông dân với giá ưu đãi và trả tiền sau.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

- Phong trào thi đua được phát động có lúc có nơi chưa đều khắp, một số đơn vị còn mang tính hình thức, Nội dung thi đua ở nhiều đơn vị chưa bám sát được nhiệm vụ chính trị được giao;

- Các công trình sản phẩm phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp và nông thôn chưa nhiều;

- Một số đơn vị chưa tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chưa thực hiện được việc sơ, tổng kết, đánh giá khen thưởng về phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua nông nghiệp phát triển nông thôn;

- Việc phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến còn bị hạn chế, ít hiệu quả;

- Phong trào thi đua ở những đơn vị cơ sở có sự thay đổi về mô hình tổ chức hầu hết là các đơn vị đã cổ phần hoá hoặc chuyển thành Cty TNHH 1 thành viên nên có hiện tượng buông lỏng và lúng túng trong hoạt động về tổ chức phong trào thi đua.

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị cơ sở chưa kịp thời.

- Hạ tầng nông thôn còn yếu, sản xuất nông nghiệp lạc hậu, trình độ nông dân thấp, nên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp còn nhiều hạn chế.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Để thực hiện tốt phong trào cần phải có hành động cụ thể, việc triển khai cần tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp.

- Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là sự nghiệp của quần chúng với sự tham gia của lực lượng chủ lực là liên minh công nông. Vì thế công đoàn các cấp đóng vai trò quan trọng là đầu mối liên kết, chủ động trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên CNVCLĐ, mọi phong trào phải hướng về cơ sở, kịp thời tổng kết thực tiễn, áp dụng sáng tạo các biện pháp tổ chức hay, có hiệu quả đưa phong trào đi vào chiều sâu.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NQLT 02:

1. Tiếp tục phát động thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn theo tinh thần NQLT số 02 cùng với việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với các nội dung thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp thực hiện nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo của miền, vùng sâu, vùng xa.

3. Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ đi đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo vì sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

4. Đẩy mạnh các hạng mục công trình phục vụ cho hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn như xây dựng trường học, trạm y tế, các đường dây điện.

5. Sơ kết, tổng kết kịp thời và khen thưởng những cá nhân tập thể có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

VI. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định thuế suất nhập khẩu nguyên liệu phù hợp để bảo vệ sản xuất trong nước, quản lý cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu để cân đối nguồn cung cấp của các công ty sản xuất nguyên liệu nội địa tạo điều kiện cho sản xuất nông thông phát triển.

2. Cần tập trung hỗ trợ quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông nông thôn tại các huyện nghèo vùng cao miền núi (*đường giao thông từ trung tâm huyện tới các trung tâm xã*) vì đây là tiền đề để phát triển thương mại hỗ trợ vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; Hỗ trợ về y tế (*chú trọng trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám, điều trị của các bệnh viện tuyến huyện*) và hỗ trợ về giáo dục (tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường tiểu học và trung tâm nội trú, trung tâm dạy nghề).

3. Đề nghị Nhà nước có văn bản hướng dẫn Cục thể địa phương hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp với các khoản chi cho công tác an sinh xã hội theo quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

* **Khên tập thể cờ thi đua của TLD cho Công đoàn Công Thương Việt Nam**

* **Khên thưởng bằng khen TLD:**

1. Công đoàn Công ty Cổ p hàn Hòa Việt thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn, CD Tcty thuốc lá Việt Nam;
2. Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam;
3. Công đoàn Xăng dầu Việt Nam;
4. Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
5. Công đoàn Tổng Công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp

* **Khên thưởng cá nhân Bằng khen TLD:**

1. Bà Đặng Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt (phụ trách nông nghiệp)
2. Ông Lương Hữu Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hòa Việt (Trưởng ban chỉ đạo NQLT số 02)
3. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc công ty Cổ p hàn Ngân Sơn, Tcty thuốc lá Việt Nam

Trên đây là nội dung báo cáo của Công đoàn Công Thương Việt Nam về thực hiện Nghị quyết liên tịch 02 xin trân trọng báo cáo Tổng Liên đoàn tổng hợp *phn*

Nơi nhận:

- Như trên,
- LD, các ban CDN, VPPN;
- Lưu: CSPL, VP.



Nguyễn Xuân Thái